



EB 6 (1) ข้อ 2

บันทึกข้อความ

สวนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ๕๖๑๑๐

ที่ พย ๐๓๓๒ / ๒๘๒ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งมีรายละเอียดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

๑. เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ไม่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นการจัดซื้อจัดจ้างจึงใช้วิธีการตกลงราคาเป็นหลัก อีกทั้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและหน่วยบริการในสังกัด มีบุคลากรที่เป็นบุคคลในพื้นที่ มีข้อมูลร้านค้า และบริการ ที่อยู่ในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้ไม่พบปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างไร
๒. การประหยัดงบประมาณ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานใช้วิธีการตกลงราคาเป็นหลัก ประกอบกับบุคลากรเป็นคนที่ จึงสามารถต่อรองราคาสินค้าและบริการกับผู้ค้า/ผู้รับจ้างได้โดยตรง จึงทำให้ได้ราคาสินค้าและบริการที่ต่ำกว่าราคาในท้องตลาดทั่วไป เป็นขั้นตอนที่ทำให้ประหยัดงบประมาณก่อนที่จะได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ ทำให้ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขได้ว่าประหยัดงบประมาณเป็นจำนวนเท่าใด
๓. ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หน่วยงานไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่ทำให้จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจึงไม่มีความเสี่ยงจากการใช้วิธีนี้ อีกทั้งในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเป็นหลัก หากไม่อยู่ในแผนมาตั้งแต่ต้น จะไม่มีการอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เว้นแต่เป็นเรื่องเร่งด่วน กระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้าง หรือจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานภาครัฐ จึงจะมีการอนุมัติเป็นครั้งๆไป ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผน
๔. การปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมา มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้มีการอบรม ให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน ในกลุ่มที่มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

(นายไพรัช หอมมาน)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ด้านบริหาร)

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ